

สรุปข่าว สธ.ประจำวันที 2 สิงหาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐฉบับ ทีวีทุกช่อง</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>แถลงการณ์สำนักพระราชวัง</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักพระราชวัง ออก ประกาศแถลงการณ์ฉบับที่ 31 เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานสรุปพระอาการในระหว่างเดือนกรกฎาคม มีพระปรอท(ไข้) ต่ำ ๆ นาน ๆ ครั้ง ผลการตรวจพระวรกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และเอกซเรย์ ไม่พบหลักฐานการติดเชื้อชัดเจน อาการพระปรอทหายได้โดยไม่ต้องถวายพระโอสถปฏิชีวนะ จนเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม มีพระปรอท แม้ผลการเอกซเรย์พระปัสสาวะ(ปอด) ไม่พบการอักเสบ แต่ผลการตรวจพระโลหิตบ่งว่าอาจมีการติดเชื้อ จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะ และได้ปรับพระโอสถเพื่อลดพระเสมหะและพระเชษะ (น้ำลาย) ทำให้พระอาการดีขึ้น แต่ยังมี พระปรอทบ้าง คณะแพทย์ฯ จะเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป</p> <p>ส่วนพระอาการภาวะน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมอง คณะแพทย์ฯ ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และมีการถวายปรับสายเพื่อเพิ่มการระบายน้ำไขสันหลังเป็นการชั่วคราว ทำให้การระบายน้ำไขสันหลังตลอดเดือนกรกฎาคมเป็นที่น่าพอใจ หากไม่มีพระอาการผิดปกติใดๆ คณะแพทย์ฯ จะรายงานพระอาการสรุปเป็นรายเดือน</p> <p>-เสนอข่าว ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ข้าราชการบำนาญ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมสมาคมข้าราชการบำเน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข สาขา จ.ชุมพร นำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี พร้อมกับลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์</p> <p>ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>การประชุมบอร์ด สปสช.</b></p> <p><b>งบฯ บัตรทองปี 60</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดสปสช. มีมติเห็นชอบเกณฑ์จัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560 ภาพรวมเพิ่มขึ้น 1.61% เฉพาะงบเหมาจ่ายรายหัวเพิ่ม 2.67% ส่วนค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขให้ออนย้ายไปสำนักงานปลัด สธ. ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้น ทั้งการเข้าถึงบริการโดยเฉพาะโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง การได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการส่งเสริมป้องกันโรค</p> <p>ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560 ได้รับทั้งสิ้น 1.65 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินเดือนหน่วยบริการภาครัฐ 4.2 หมื่นล้านบาท ดังนั้นคงเหลืองบกองทุนที่ส่งให้ สปสช. 1.23 แสนล้านบาท ในส่วนของการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวปี 2560 เฉลี่ยแล้ว 3,109 บาท/ประชากร หนึ่ง ในปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเหมาเฉลี่ยรายหัว 3,028 บาท/ประชากร จากทั้งหมด 48.7 ล้านคน</p> <p>เกณฑ์การจัดสรรงบฯ บัตรทองมีการยกเลิกการจ่ายเงินล่วงหน้าให้หน่วยบริการ เนื่องจากมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องที่หน่วยบริการถูกเรียกเงินคืนกลับในภายหลัง มีการจัดสรรงบฯ แบบขั้นบันได ให้หน่วยบริการที่อยู่ในพื้นที่กั้นดารประชากรน้อยแต่จำเป็นต้องมีหน่วยบริการ จะได้รับการจัดสรรงบฯ รายหัวมากกว่าปกติ ซึ่งมีการกันเงินไว้ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีโรงพยาบาลสังกัดสธ.เข้าเกณฑ์นี้ 200 แห่งจากทั้งหมด 1,000 แห่ง และการบริหารจัดการค่าบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และป้องกันโรคของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.นั้น ได้กันเงินไว้ปรับเฉลี่ย ไม่เกิน 1,900 ล้านบาท</p> <p>-เสนอข่าว ก่อนมีการประชุมบอร์ด สปสช. มีกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน นำโดยนายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไต เดินทางมายื่นหนังสือต่อ ว่าการกระทรวงสาธารณสุข.คลินิกเกียรติกุล นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เนื่องจากมีความกังวลว่าจะมีการดำเนินการใดๆ ที่กระทบต่อผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเครือข่ายรักคนดีที่สนับสนุนการทำงานของบอร์ด สปสช.ได้เข้ามาให้กำลังใจการทำงานของ รมว.สธ.ด้วย</p> <p>ด้าน นพ.ปิยะสกล กล่าวยืนยันว่า สิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ทำเพื่อประชาชนจริงๆ ขอให้ฟังข้อมูลจากตนโดยตรง เพราะเป็นของจริง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ มติชน</p>	<p><b>การสรรหาเลขาฯ สปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า การแต่งตั้ง คกก.สรรหาเลขาธิการ สปสช.ใหม่ ซึ่งกก.ในสัดส่วนองค์กรเอกชนที่ไม่ส่งชื่อบุคคลเข้าร่วมการสรรหาที่ประชุมมีมติให้ใช้ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน เนื่องจากพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า คณะกรรมการสรรหาต้องมาจากภาคส่วนใดบ้าง เพียงแต่ระบุว่า ต้องมี 5 คน โดยให้ส่งชื่อภายใน 15 วัน เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด สปสช.ต่อไป</p> <p>-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการแทนเลขาธิการ สปสช. กล่าวเสนอความคืบหน้า2 ประเด็นคือ 1.นพ.ประทีปได้ทำหนังสือขอทราบเหตุผลที่บอร์ดไม่รับรองให้เข้ารับตำแหน่ง 2.องค์กรภาคเอกชนได้ส่งเอกสารขอเลื่อนการส่งรายชื่อคณะกรรมการสรรหาออกไปก่อน ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมวาระดังกล่าว น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ผู้แทนองค์กรเอกชน ยืนยันว่าตัวแทนภาคเอกชนจะไม่มีการส่งรายชื่อคณะกรรมการสรรหาเข้ามาบอร์ด สปสช.อย่างแน่นอน โดยให้เหตุผลว่า เกรงว่าการไม่รับรอง นพ.ประทีป ในการประชุมบอร์ด สปสช.ที่ผ่านมาจะขัดต่อข้อกฎหมาย จึงได้มีการเสนอจากที่ประชุมว่า ให้ผู้แทนจากองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับหน้าที่เสนอชื่อผู้เข้ามาเป็นคณะกรรมการแทน</p> <p>ทั้งนี้ ก่อนการประชุมบอร์ด สปสช. มีกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนนำโดย นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไต เข้ายื่นหนังสือต่อ ศ.นพ.ปิยะสกล เนื่องจากกังวลว่า จะมีการดำเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ซึ่ง ศ.นพ.ปิยะสกล กล่าวยืนยันว่า สิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ทำเพื่อประชาชนจริงๆ ขอให้ฟังข้อมูลจากตนโดยตรง</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p><b>การแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</b></p> <p>- เสนอข่าว นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวถึงกรณีแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในการแยกเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว ภายใต้กองทุน บัตรทอง ว่า ตรงนี้น่าเป็นห่วง เพราะเงินเดือนไม่ใช่แค่ข้าราชการในหน่วยบริการนั้นๆ แต่หมายถึงเงินค่าตอบแทนของบุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) ด้วย หากมีการแยกเงินเดือนออกจริง จะไม่ใช่แค่เงินส่วน 4 หมื่นล้านบาท แต่ยังมีอีก 2 หมื่นล้านบาท สำหรับลูกจ้างชั่วคราว และพกส. แต่ สธ. ไม่พูดถึงส่วนนี้ พูดเพียงแยกเงินเดือนส่วนข้าราชการเท่านั้น แต่ในส่วนลูกจ้างชั่วคราว และพกส.ซึ่งมีอยู่ในระบบสุขภาพอีกกว่า 1.3 แสนคน จะทำอย่างไร เพราะหากแยกเงินเฉพาะ 4 หมื่นล้านบาท อีก 2 หมื่นล้านบาทต้องไปขอสำนักงบประมาณเพิ่ม ซึ่งจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้ตามขอแบบนี้ก็ทำให้คนกลุ่มนี้เสี่ยงหรือไม่</p> <p>-ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร กล่าวว่า ยังไม่มีการแยกเงินเดือนอะไรทั้งสิ้น อย่าเพิ่งกังวล เพราะหากจะทำอะไรก็ต้องมีผลการศึกษารอบด้าน</p>
<p>มติชน ผู้จัดการ360องศา</p>	<p><b>ความเหลื่อมล้ำเงินเดือนชรก.</b></p> <p>-เสนอข่าว สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย นำโดย น.ส.มัลลิกา ลุนจันท์ ประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย, สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย นำโดยนายบุญญฤทธิ์ นิปวนิชย์ ประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย และตัวแทนภาคีเครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทย เดินทางมาเพื่อให้ถ้อยคำต่อตุลาการศาลปกครองกลาง ในคดี น.ส.มัลลิกา และพวก 113 ราย ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.พ. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับชอบดำเนินการแทนนายกรัฐมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.กระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) เลขาธิการ ก.พ. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ก.ถ.) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีความเหลื่อมล้ำของเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่แตกต่างจากข้าราชการกลุ่มอื่นๆ</p> <p>นายบุญญฤทธิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมภาคีเครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทยได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำของเงินเดือน และเงินตอบแทนอื่นๆ แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพราะเชื่อว่าศาลปกครองจะให้ความยุติธรรมได้</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p><b>โรคเมอร์ส</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยผู้ป่วยสงสัยน่าจะเป็นโรคเมอร์ส อาการทั่วไปดี ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อแล้ว แต่เตรียมการตรวจทางห้องปฏิบัติการซ้ำอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันผล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์หมายเหตุประชาชน</p>	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่</b></p> <p>-เสนอบทความ วิทยาลัยการเกษตรฯ จีรัลลอคค.ม.บุรีรัมย์ใหม่ ว่า ในการประชุมวิชาการบุหรืกับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15</p> <p>นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนัก 1 สสส. กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผ่านความเห็นชอบของกรม. ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2558 ใกล้จะครบ 2 ปีแล้ว ร่าง พ.ร.บ.ฯ ยังไม่เข้าสู่สภา ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีส่วนป้องกันนักสูบหน้าใหม่ แม้พิสูจน์ได้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบอาจได้รับผลกระทบ แต่ตัวเลขเลวร้ายที่สุดอยู่ที่ 3% คิดเป็นเงิน 80 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลสามารถชดเชยโดยไม่ยาก จึงไม่มีเหตุผลใดที่ภาครัฐจะชะลอ</p> <p>มีรายงานข่าวว่า สาเหตุล่าช้าของ พ.ร.บ.ฯ เพราะบริษัทบุหรี่อยู่เบื้องหลัง ได้เรียนรู้โมเดลการงานแบบสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ตามแนวทางของ นพ.ประเวศ วสี ที่เคยใช้สำเร็จการผลักดัน พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับล่าสุดรวมทั้ง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 บริษัทบุหรี่ลดบทเรียนการทำงาน โดยการสร้างองค์กรหน้าฉากขึ้นมาคือสมาคมชาวไร่ และสมาคม ร้านค้าปลีก ทำสมุดปกขาว มีนักวิชาการออกมาให้ข้อมูล ว่าได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ.ฯ และใช้วิธีเข้าไปล็อบบี้กับภาครัฐ ที่ผ่านมามีการบรรจุร่าง พ.ร.บ.ฯ สู่อ่างประชุม ครม.หลายครั้ง เพราะมีหลักฐาน จากการเรียกข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเข้าสแตนด์บาย แต่สุดท้ายร่าง พ.ร.บ.ฯ ก็ถูกดึงออก</p> <p>นพ.บัณฑิต กล่าวว่า การทำงานบุหรืต้องทำทั้งเด็กและผู้ใหญ่ควบคู่กันไป ในส่วนของเด็กจะช่วยเหลือปัญหาระยะยาว เพราะมีบางประเทศบังคับใช้กฎหมาย ระบุผู้ซื้อบุหรืได้ ต้องเกิดใน พ.ศ.ช่วงใดช่วงหนึ่ง เพื่อลดจำนวนนักสูบเยาวชน ซึ่งจะกลายเป็นลูกค้ารายใหม่ของบริษัทบุหรืในอนาคต สำหรับผู้ติดบุหรืแล้วได้ร่วมมือกับ อสม.เชิญชวนผู้เลิกบุหรืให้ได้ 3 ล้านคนภายใน 3 เป็นต้น</p>
<p>พิมพ์ไทย</p>	<p><b>เตือนรับน้องอย่างปลอดภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายคาร์ณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า การรับน้องที่ไม่เหมาะสมของนศ. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี ทำให้ นศ.บาดเจ็บ และ เสียชีวิต ซึ่งเรื่องที่ควรตระหนักคือ ปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องใส่ใจเรื่องนี้ให้มากขึ้น ไ้มาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ตำรวจในพื้นที่ผู้อำนวยการโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการที่ดูแลสถานที่ดังกล่าว หัวหน้าอุทยาน ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ เพราะเกือบทั้งหมดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551และเขตอุทยานก็มีกฎหมายชัดเจน เพื่อตัดไฟแต่ต้นลม ถอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกจากกระบวนการรับน้อง ปัญหาจะลดลงอย่างแน่นอน</p>
<p>ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1</p>	<p><b>ต้นแบบลดปัญหาขยะ</b></p> <p>-เสนอบทความ ว่า สธ.จึงได้ออกกฎระเบียบการจัดการขยะมูลฝอย ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อให้อปท.นำไปออกข้อบัญญัติท้องถิ่น จัดการขยะมูลฝอย เร่งรัดการกำจัดขยะตกค้างในพื้นที่ให้หมดไป โดยการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ส่งกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ และส่งเสริมให้เอกชนลงทุนในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม แต่ดูเหมือนปัญหาขยะล้นเมืองไทย...มิได้จางหายไป</p> <p>นายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัย ในฐานะผู้ได้รับรางวัล “บุคคลดีเด่น ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม” ประจำปีนี้ กล่าวว่า กรมอนามัย จัดโครงการสาธารณสุขรวมใจ รมณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขภาพอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อปีที่แล้วมีสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ต้นแบบลดโลกร้อน รวมทั้งสิ้น 23 แห่งทั่วประเทศ ยกตัวอย่างที่ รพ.สต.ลูโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยน่าสนใจ ภายใต้แนวคิด สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย เป็นต้นแบบที่ดีที่คนไทยทั่วประเทศสมควรเอาอย่าง</p>
<p>สทท.  ข่าวสด</p>	<p><b>คลินิกหมอครอบครัว</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สธ. ติดตามการบริหารจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ จ.ขอนแก่น และกล่าวว่า รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท ในปี 59 สร้างคลินิกหมอครอบครัว 8 จังหวัด และในขณะนี้ได้บริการคลินิกหมอครอบครัว 48 แห่ง ใน 16 จังหวัด ให้บริการทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพดูแลประชากร 10,000 คนต่อ 1 ทีม</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ สธ. เปิดตัวโครงการ คลินิกหมอครอบครัว ที่ วัดพระญาติการาม ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว พลเรือเอก ณะวณิช พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขติดตามการบริหารจัดการระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น พร้อมดูงานระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่ รพศ.ขอนแก่น ที่เป็นต้นแบบของประเทศ โดยมีกระบวนการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ มีช่องทางด่วนพิเศษสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินใน 8 กลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคติดเชื้อในกระแสเลือด ภาวะเสี่ยงสูงในหญิงตั้งครรภ์ ทารกคลอดก่อนกำหนด การบาดเจ็บศีรษะ การบาดเจ็บกระดูกสันหลัง และการบาดเจ็บหลายระบบ</p>
กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>กำจัดพยาธิใบไม้ตับ</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า สธ.ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ "ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี พ.ศ. 2559-2568" ตั้งเป้าใน 10 ปีข้างหน้า คนไทยจะติดเชื้อพยาธิใบไม้ตบน้อยกว่าร้อยละ 1 หรือ 6 แสนราย , กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี ได้รับการคัดกรองและรักษา ลดอัตราการเสียชีวิตลงร้อยละ 50 ชุมชนมีความตระหนัก มีส่วนร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า การดำเนินงานในปี 2560 จะขยายพื้นที่ดำเนินการจาก 84 ตำบล เป็น 190 ตำบล ใน 27 จังหวัดที่มีอัตราการติดเชื้อสูง พร้อมทั้งตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปให้ได้ 129,200 ราย ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป 160,000 ราย รักษาด้วยการผ่าตัดผู้ป่วยใหม่ 800 ราย การดูแลระดับประคอง 7,500 ราย จัดการเรียนการสอน และจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูล ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 190 ตำบล</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>อย.จัดทำทำเนียบข้อมูลสารเคมี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ. บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 - 2564) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ ภายในปี 2564 สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศปลอดภัยจากสารเคมีบนพื้นฐานของการจัดการสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ อย. ได้ร่วมกับกรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำ ทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย เล่มที่ 1 (สารเดี่ยว) พ.ศ. 2558 ขึ้น โดยรวบรวมรายการสารเคมีที่เป็นสารเดี่ยวที่มีอยู่ในประเทศไทย ทั้งที่ถูกนำเข้าและผลิตในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 7,212 รายการ สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลทำเนียบดังกล่าวทางเว็บไซต์ <a href="http://www.thaiteci.com">www.thaiteci.com</a></p>
บ้านเมือง	<p><b>รางวัล อย.น้อย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการอย. เปิดงานมหกรรม อย.น้อย พร้อมเยี่ยมชม กิจกรรม อย.น้อย ของโรงเรียนอุดรดิตถ์ที่มีการคิดค้นนวัตกรรม 4 กลยุทธ์เชิงรุก มุ่งเน้นการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น Smart Consumer</p>
มติชน สำนักข่าวไทย	<p><b>ผลิตเตียงรถเข็นต้นแบบรุ่น ออฟ-โรด</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. เผยเผยว่า สบส.ได้ประดิษฐ์เตียงเข็นผู้ป่วยต้นแบบ รุ่นออฟ-โรด สำหรับใช้ในสถานบริการที่อยู่ในพื้นที่ป่าเขา ไม่มีถนน ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยฉุกเฉินจากสุศาลาพระราชทานไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแทนการใช้เปลผ้าหาม มีความทนทาน น้ำหนักเบา ถอดยกออกจากฐานได้ มีเข็มขัดนิรภัยแน่นหนา สามารถเข็นผ่านที่แคบและทางขรุขระได้อย่างคล่องตัว ทั้งนี้ สบส.จะนำเตียงไปทดลองใช้ภายในเดือนนี้ที่สุศาลาใน จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี เพื่อพัฒนาให้สมบูรณ์แบบ รวมทั้งจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา จากนั้นจะประกอบให้สุศาลา 15 แห่งนำไปใช้</p>
ข่าวสด	<p><b>แนะผูกพันหยุดความรุนแรง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีมีข่าวการฆ่าหรือจ้างวานฆ่าบุพการี ว่ามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ความผิดปกติทางระบบประสาทและสมอง ส่งผลให้มีอารมณ์รุนแรงและขาดความยับยั้งชั่งใจ การเอาใจใส่ดูแลที่ไม่เหมาะสม ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวไม่ดี มีการใช้ความรุนแรง ขาดแนวทางการจัดการความเครียดที่ไม่เหมาะสม และการติดสารเสพติดที่มีผลทำลายสมอง ขอแนะนำครอบครัวให้รู้จักชื่นชมกัน ใช้เวลาพูดคุยหรือทำกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น ไม่ใช่ความรุนแรงในครอบครัว ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก โดยเฉพาะความดีงาม ความยับยั้งชั่งใจ สื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์ การดำเนินดีเตียนหรือการกล่าวโทษกันควรเป็นไปในทางสร้างสรรค์ มีความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เปรียบเทียบระหว่างพี่น้องหรือบุคคลอื่น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p><b>เตือนผู้ใช้โซเชียลมีเดีย</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการโพสต์ข้อความตราฆ่ามาลงในโซเชียลมีเดียว่ามีความเสี่ยง ทุกอย่างเป็นเรื่องถาวร หากมีการพาดพิงอาจผิดฐานดูหมิ่นคนอื่น ต้องตั้งสติไตร่ตรองก่อนโพสต์ข้อความ โดยเฉพาะการแสดงออกถึงอารมณ์ด้านลบ ความโกรธ เกลียดชัง ความอึดอัดต่าง ๆ เมื่ออยู่ในอารมณ์ดังกล่าวควรอยู่ให้ห่างจากโซเชียลมีเดีย ไม่ยึดติดให้เป็นที่พักผ่อน แนะนำให้แชร์ข่าวสารและความรู้สึกเชิงบวกจะดีกว่า</p>
บ้านเมือง	<p><b>โรคหอบหืด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง 6 สาเหตุก่อโรคหอบหืด คือ 1.เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม 2.เกิดจากโรคภูมิแพ้ 3.เกิดจากตัวไรฝุ่น 4.เกิดจากขี้แมลงสาบ 5.เกิดจากเชื้อรา และ 6.เกิดจากการเมื่อออกกำลังกายหรือสัมผัสอากาศเย็นจัด ส่วนแนวทางป้องกัน 3 ประการ คือ 1.หลีกเลี่ยงสิ่งทำให้เกิดอาการแพ้ 2.ใช้ยาลดการอักเสบของหลอดลมหรือยาขยายหลอดลม และ 3.การฉีดยาเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างความต้านทานต่อสิ่งที่แพ้ ผู้ป่วยควรใช้ชีวิตปกติ เพียงแต่ควรจัดที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมให้ดี กำจัดสิ่งที่แพ้ออกจากบ้านหรือที่ทำงาน</p>
ข่าวสด คม ชัด ลึก	<p><b>กิจกรรมด้านมะเร็งเต้านม</b></p> <p>-เสนอข่าว บริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก จับมือสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสถานพยาบาลชั้นนำที่ร่วมโครงการ 25 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “Wacoal Cares for Your Breasts, mammogram Saves Your Life.” ปีที่ 7 เพื่อรณรงค์ให้ลูกค้ำวาโกเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ ด้านนพ.วีรุฒิ อัมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้หญิงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ทุกช่วงอายุมีความเสี่ยง โดยเฉพาะ 40 ปีขึ้นไป ควรหมั่นสังเกตความผิดปกติ เช่น ขนาด สี รอยย่น รอยบวม ทั้งยังควรตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์และแมมโมแกรมเมื่อถึงวัยอันควร</p>
ไทยรัฐ	<p><b>กองทุนโรคมะเร็งในเด็กฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว พระองค์โสมาฯ ทรงเมตตาเด็กยากไร้ป่วยโรคมะเร็ง ประทานเงิน 1 ล้านบาทตั้ง “กองทุนโรคมะเร็งในเด็กฯ” เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี โดย บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จัดโครงการ “แบรนด์รักนงแก่ พลังแห่งรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ เพื่อกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ”</p>
ข่าวสด พิมพ์ไทย เดลินิวส์	<p><b>โรคมือเท้าปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม. เผยว่าปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก ในพื้นที่กทม.แล้ว กว่า 6,000 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 58 ถึง 1 เท่าตัว โดยในเดือนก.ค.ที่ผ่านมาต้องปิดรร.รวม 110 แห่ง ดังนั้น หากพบเด็กป่วยแล้วให้เด็กไปรร.หรือ ศูนย์เด็กเล็ก โดยที่สถานทีนั้นไม่ได้คัดกรองเด็ก ๆ หรือ แยกเด็กที่ป่วยออกมา ก็จะมีเพิ่มโอกาสที่เด็กคนอื่น ๆ จะติดเชื้อไปได้ง่าย</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นพ.สจ.ประจวบฯ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากในรอบ 7 เดือน ได้รับรายงานผู้ป่วยจำนวน 234 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยกลุ่มที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือเด็กเล็กอายุ 2-3 ปี ดังนั้นจึงได้มีการประสานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในพื้นที่ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคหากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพื้นที่เพื่อออกปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค</p>
กรมประชาสัมพันธ์ เดลินิวส์	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธ์ นพ.สจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 24 กรกฎาคม 2559 พบผู้ป่วยทั้งจังหวัดแล้ว 474 ราย แต่ยังไม่เสียชีวิต ทางจังหวัดจึงดำเนินการ การประชาสัมพันธ์ให้มีการควบคุมตามพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรคคือ เก็บบ้าน เก็บขยะและเก็บน้ำ</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ รอง นพ.สจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 มกราคม -24 กรกฎาคม 2559 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 917 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิตโดยอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอเมือง อำเภอสันทราย อำเภอแมริม และอำเภอดอยสะเก็ด มาตรการป้องกันโรคที่ตีที่สุดคือ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	-เสนอข่าว นายไพศาล ศรีธเนศสกุล นายก อบต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี รณรงค์ให้ประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้านของตำบลบึงกาสาม ร่วมกันกำจัดยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก
แนวหน้า	<b>โรคฉี่หนู</b> - เสนอข่าว นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ นพ.สสจ.อำนาจเจริญ เตือนเกษตรกรที่ทํานาปลูกข้าวต้องเดินลุยน้ำสกปรกตลอดทั้งวัน เมื่อขึ้นจากน้ำควรล้างเท้าให้สะอาดแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งอย่าปล่อยให้แห้งเป็นเวลานานและควรสวมใส่รองเท้าบูทเวลาลงน้ำเน่า หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู
มติชน	<b>ไทย-ลาว คู่ขนานด้านสาธารณสุข</b> - เสนอข่าว นายวิวรรณ ก่อวิริยะกมล นพ. สสจ.เลย พร้อมท่านสิงคำ ฮักปะเลิด รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุข สปป.ลาว ร่วมประชุมพัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพพื้นที่ชายแดนไทยและสปป.ลาว
ข่าวสด	<b>แอฟาดูแลเด็ก</b> -เสนอข่าว น.ส.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยระบบและข้อมูลสุขภาพ กล่าวถึง แอฟพลีเคชั่น “คุณลูก-Khun Look” เป็นแอปฯที่ดำเนินการโดย วช. สวรส. สวทช. และม.ขอนแก่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย ใช้งานง่าย เป็นระบบออนไลน์ เก็บข้อมูลได้หลายคนในแอฟฯ เดียว บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต พัฒนาการ แจ็งเตือนผิดวิคชั่น รวมทั้งข้อมูลด้านโภชนาการจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกรมอนามัย
เว็บไซต์เดลินิวส์	<b>กินสเด็กร้านทรูกลับเจอตัวทากอยู่ในจาน</b> - เสนอข่าว พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช เข้าร้องเรียนกรณีเข้าไปใช้บริการร้านสเต็กสุดหรูระดับไฮโซภายในห้างสรรพสินค้าตั้ง ขณะที่กินสเต็ก สลัด และรับประทานผักเข้าไป กลับพบว่ามีทากฟ้าหรือทากลิ้นหมาขนาดเท่านิ้วก้อย มีลักษณะตัวนิ่มแต่เหนียวและมีเมือกตามลำตัว ลูกค้าคนดังกล่าวถึงกับคลื่นไส้และอาเจียนออกมา จากนั้นได้เรียกพนักงานและผู้จัดการร้านมาสอบถาม ซึ่งทางร้านขอโทษและไม่เก็บค่าอาหารมื้อดังกล่าว
Sanook.com	<b>ลุงหักดิบเลิกเหล้าสิ้นใจตาย</b> -เสนอข่าว ร.ต.อ.สินสมุทร บุญทัศน์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.สัดหีบ ได้รับแจ้งเหตุผู้เสียชีวิต ภายในบ้านพักไม่มีเลขที่พบศพนายสัน อายุประมาณ 60 ปี สภาพคุกเข่าคว่ำหน้าอยู่ตรงซวดสุรา 30 ดีกรี ช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา นายสันตั้งใจจะเลิกสุราให้ได้ โดยใช้วิธีหักดิบไม่แตะต้องสุราอีก ทำให้ร่างกายป่วยทรุดลงไปอย่างรวดเร็ว คล้ายกับเกิดอาการลงแดงจนมาพบว่าเสียชีวิตลงดังกล่าว
คมชัดลึก ข่าวสด	<b>สัปดาห์เภสัชกรรม 59</b> - เสนอข่าว สภาเภสัชกรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม จัดสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8-14 ส.ค. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. ภายใต้คำขวัญ “ดูแลผู้สูงวัย ใช้อย่างถูกต้อง และเป็นสุข” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลผู้สูงวัยให้ใช้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรค ช่วยลดความสูญเสียจากการใช้ยาแบบผิดๆ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการใช้จ่าย ขอรับคำปรึกษาจากเภสัชกรในสถานพยาบาล หรือร้านยาใกล้บ้านทั่วประเทศ
แนวหน้า	<b>นวัตกรรมช่วยผู้พิการ</b> -เสนอข่าว ผศ.ศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ธรรมศาสตร์ เปิดเผยไทยมีผู้พิการถึง 850,740 คน ในขณะที่จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ด้านการฟื้นฟูและกายภาพบำบัดในประเทศไทยมีอยู่จำกัด มธ.จึงได้ศึกษาวิจัย ค้นคว้า นวัตกรรมชุดถอดประกอบรถเข็นคนพิการแบบใช้ไฟฟ้า สำหรับผู้พิการที่ใช้รถวีลแชร์ เพียงแค่ออกแรงบิดคันเร่ง และนวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกเดินด้วยการช่วยพยุงน้ำหนักบางส่วน ช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตกลับมาเดินได้ ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลจากเวที มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ เมื่อปีที่ผ่านมา
สยามกีฬา	<b>บราซิลยื่นชिकाไม่น่าห่วงแล้ว</b> -เสนอข่าว ดาเนียล โสรีย์ซ์ เลขาธิการด้านสุขภาพของรีโอ เด จาเนโร ออกมายืนยันว่าบรรดานักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชมการแข่งขันโอลิมปิก 2016 ที่บราซิล ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องไวรัสซิกา เนื่องจากคลัสต์ลายลงไปอย่างมาก ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว 500,000 คน เดินทางมาชมการแข่งขัน โอลิมปิก

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p><b>เรียกร้องแต่งเพลงกล่อมผู้สูงวัยนอน</b></p> <p>- เสนอข่าว วารสารการวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งอินเดีย ได้เปิดเผยว่า การกล่อมให้เด็กนอนนั้น ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุอีกด้วย ผู้ที่ได้ฟังเพลงกล่อมจะหลับง่ายขึ้น ในการทดลองกับผู้สูงอายุ ที่บ้านพักคนชราแห่งหนึ่ง ได้พบว่าผู้สูงอายุเหล่านั้น พากันนอนหลับมีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม มากถึงร้อยละ 40 นักวิจัยได้พบว่า เพลงกล่อมจะทำให้สมองขับฮอร์โมนออกมา คลายเครียดและนอนหลับดีขึ้น และควรที่จะเลือกเพลงให้ถูกรสนิยมของแต่ละคน</p>

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

